

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช	1	ข่าวระยะแตกกอ ระวังเพลี้ยจักจั่น สีเขียว	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แจ้งเตือนฝนทิ้งช่วงสลับแล้ง	2	กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง ลุยสร้างการรับรู้ชาวสวนมะพร้าว น้ำหอมราชบุรี	Thailand Plus Online
	3	กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง	สยามรัฐออนไลน์
	4	กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง ลุยสร้างการรับรู้ชาวสวนมะพร้าว น้ำหอมราชบุรี	เกษตรก้าวไกล
	5	กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง ลุยสร้างการรับรู้ชาวสวนมะพร้าว น้ำหอมราชบุรี	ผู้จัดการออนไลน์
	6	กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง ลุยสร้างการรับรู้ชาวสวนมะพร้าว น้ำหอมราชบุรี	Facebook ศูนย์ความรู้เกษตร
	7	กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง ลุยสร้างการรับรู้ชาวสวนมะพร้าว น้ำหอมราชบุรี	Facebook เกษตรก้าวไกล ไปด้วยกัน
	8	กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง ลุยสร้างการรับรู้ชาวสวนมะพร้าว น้ำหอมราชบุรี	Facebook เสิร์ฟจากฟาร์ม
	9	กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนชาวสวนมะพร้าว น้ำหอม เตรียมรับมือรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง	Facebook เกษตรก้าวหน้า

ส่วนภูมิภาค			
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	10	ชูชุมชนบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี ต้นแบบแห่งท่องเที่ยวเกษตร-อนุรักษ์	หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	11	สตูล เปิดจุดवेคอินใหม่ 'สวนวาสนา ดี' ศูนย์รวมทุเรียนพื้นเมืองโบราณ 100 สายพันธุ์	หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
เกษตรอินทรีย์	12	เกษตรสุรินทร์ จัดกิจกรรม "ดำนาข้าว อินทรีย์" ณ แปลงใหญ่ข้าวบ้านกล้วย ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สุรินทร์

<p>Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 500,000 Ad Rate: 2,000</p>	Section: กีฬา/วิทยากร-เกษตร วันที่: พุธ 12 กรกฎาคม 2566 ปีที่: 74 ฉบับที่: 23913 หน้า: 17(ล่าง) Col.Inch: 99.02 Ad Value: 198,040 PRValue (x3): 594,120 ศิลปิน: ลีลี
	หัวข้อข่าว: ข้าวระยะแตกกอระวังเพลิงจ๊กจันสี่เขียว

ข้าวระยะแตกกอ ระวังเพลิงจ๊กจันสี่เขียว

“ระยะนี้ข้าวมาปีนหลายพื้นที่อยู่ในระยะแตกกอ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาปีนสำรวจแปลงปลูกตามตัวอย่างเมื่อเปิดดาโต๊ะ เกร็งไถ่ไถ่ไร่ระวังเพลิงจ๊กจันสี่เขียวจะอพยพเข้าแปลงสำรวจข้าวที่เป็นต้นกล้า”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เตือนว่า การระบาดจะมีมากที่สุดในช่วงที่ข้าวมีการเจริญทางลำต้นและใบ โดยหนี้ยักจันสี่เขียว จะเคลื่อนย้ายมาเข้าในตาบในข้าว วารังเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๘-๑๖ ฟอง






ข้าวพันธุ์ดีด้านทานเพลี้ยจ๊กจันสี่เขียว เช่น สุพรรณบุรี ๑๐, สุพรรณบุรี ๑๐, พันธุ์โดก ๒ เป็นต้น จะช่วยลดโอกาสที่นาข้าวจะถูกทำลาย

หากเกษตรกรเห็นข้าวเริ่มมีอาการเจริญเติบโตและเขียวทึบ และอาจทำให้ต้นข้าวตายได้ ถ้าพบหนี้ยักจันสี่เขียวมีปริมาณมาก

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บอกอีกว่า เหนี้ยักจันสี่เขียวยังเป็นพาหะนำโรคราใบสีส้มสู่ต้นข้าวด้วย ทำให้ต้นข้าวและเถรในแปลงข้าวออกรวงไม่สมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตมีโอกาสน้อยและได้รับผลตอบแทนส่วนที่เกษตรกรต้องเก็บเกี่ยว

หนี้ยักจันสี่เขียวในนาข้าว นายเข้มแข็ง แนะนำ นอกจากการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างสม่ำเสมอแล้ว เกร็งไถ่การปลูก

มาทำลาย สร้างความเสียหายและลดศักยภาพในการใช้กับดินสางไปลดค่าเก็บเกี่ยวทำลายหรือการใช้ชีวภัณฑ์เช่น เชื้อรา บิวเวอเรีย อัตรา ๒๕๐ กรัม/น้ำ ๒๐ ลิตร หรืออัตรา ๑๐๐/น้ำ ๒๐-๓๐ ลิตร ฉีดแทนแปลง ในช่วงเวลาเย็น จะช่วยกำจัดศัตรูพืชได้

อย่างไรก็ตาม หากเกิดการระบาด ควรใช้สารป้องกันกำจัดแมลงตามคำแนะนำของกรมการข้าว ได้แก่ บิวโทรฟีนหรือ ไบโทรัน หรือ อีโพรโทซโรล

ชาติชาย วิจิรัตน์

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง ลุยสร้างการรับรู้ชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี

10 กรกฎาคม 2023 Thailandplus เกษตร - สิ่งแวดล้อม



ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ช่วงฤดูฝนของประเทศไทย (กรกฎาคม – สิงหาคม 2566) เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรทั่วประเทศ หมั่นสำรวจแปลงปลูก กำจัดศัตรูพืช และบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรของตนเอง เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้มีนัยนใจต่อสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ที่อาจส่งผลทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังพร้อมแจ้งสถานการณ์ให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติดูแลแปลงปลูก บำรุงต้นพันธุ์ บริหารจัดการน้ำ และเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งได้มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อร่วมกันบริหารจัดการ เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งหากเกษตรกรต้องการข้อมูล คำแนะนำ หรือจะติดตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร หรือสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอใกล้บ้านท่าน

สำหรับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวน้ำหอม และผู้ประกอบการส่งออกมะพร้าวน้ำหอมในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้คำแนะนำ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในเรื่องสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง และการรับมือปัญหาอย่างเร่งด่วน ด้วยมะพร้าวน้ำหอมคือ 1 ในพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ มี

แหล่งผลิตและส่งออกมากที่สุดอยู่ในอำเภอดำเนินสะดวก อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี รวมกว่า 89,000 ไร่ โดยมีประเทศจีนเป็นคู่ค้าสำคัญรายใหญ่ มีความต้องการรับซื้อผลผลิตมากถึง 70% อีกทั้งมะพร้าวน้ำหอมของไทยนั้น มีความหอมหวาน รสชาติดี เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในจีน การรักษาคุณภาพของสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน เกษตรกรจึงต้องระมัดระวังในเรื่องอุณหภูมิที่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมกับความต้องการของมะพร้าวน้ำหอมอยู่ที่ 27 องศาเซลเซียส และหากอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 34 องศาเซลเซียส ติดต่อกันจะส่งผลต่อพัฒนาการของจั่นมะพร้าว ผสมไม่ติดหรือหลุดร่วงได้ง่าย เกษตรกรจึงควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 2 วันต่อครั้ง โดยอาจใช้วิธีให้น้ำในร่องสวนขึ้นมารด หรือการพ่นสปริงเกอร์ หรือละอองฝอยเพื่อลดอุณหภูมิของดินและเพิ่มความชื้นในแปลง และแม้วิธีการปลูกมะพร้าวจะมีการยกทรง หากขาดน้ำในระหว่างที่ผลกำลังเจริญเติบโต อาจทำให้การเจริญเติบโตของผลหยุดชะงัก และผลแตก คุณภาพของผลผลิตต่ำกว่ามาตรฐานการส่งออกได้ ดังนั้นการมีแหล่งน้ำที่เพียงพอตลอดทั้งปีก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ หากเกษตรกรมีการขุดลอกร่องน้ำให้เป็นประจำ เพื่อเพิ่มปริมาณในการกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งนี้ต่อเกษตรกรได้

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง

🐦 ทวิต 🌐 แชร์ 🔄 Share

© 10 กรกฎาคม 2566 10:15 น. | สยามรัฐออนไลน์ | ประชาสัมพันธ์



กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง ลุยสร้างการรับรู้ชาวสวนมะพร้าว น้ำหอม ราชบุรี

ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ช่วงฤดูฝนของประเทศไทย (กรกฎาคม - สิงหาคม 2566) เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรทั่วประเทศ หมั่นสำรวจแปลงปลูก กำจัดศัตรูพืช และบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรของตนเอง เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ที่อาจส่งผลทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังพร้อมแจ้งสถานการณ์ให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติดูแลแปลงปลูก บำรุงต้นพันธุ์ บริหารจัดการน้ำ และเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งได้มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อร่วมกันบริหารจัดการ เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งหากเกษตรกรต้องการข้อมูล คำแนะนำ หรือจะติดตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร หรือสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอใกล้บ้านท่าน

สำหรับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวน้ำหอม และผู้ประกอบการส่งออกมะพร้าวน้ำหอมในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้คำแนะนำ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในเรื่องสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง และการรับมือปัญหาอย่างเร่งด่วน ด้วยมะพร้าวน้ำหอมคือ 1 ในพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ มีแหล่งผลิตและส่งออกมากที่สุดอยู่ในอำเภอดำเนินสะดวก อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี รวมกว่า 89,000 ไร่ โดยมีประเทศจีนเป็นคู่ค้าสำคัญรายใหญ่ มีความต้องการรับซื้อผลผลิตมากถึง 70% อีกทั้งมะพร้าวน้ำหอมของไทยนั้น มีความหอมหวาน รสชาติดี เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในจีน การรักษาคุณภาพของสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน เกษตรกรจึงต้องระมัดระวังในเรื่องอุณหภูมิที่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมกับความต้องการของมะพร้าวน้ำหอมอยู่ที่ 27 องศาเซลเซียส และหากอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 34 องศาเซลเซียส ติดต่อกันจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของจั่นมะพร้าว ผสมไม่ติดหรือหลุดร่วงได้ง่าย เกษตรกรจึงควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 2 วันต่อครั้ง โดยอาจใช้วิธีนำน้ำในร่องสวนขึ้นมารด หรือการพ่นสปริงเกอร์ หรือละอองฝอยเพื่อลดอุณหภูมิของดินและเพิ่มความชื้นในแปลง และแม้วิธีการปลูกมะพร้าวจะมีการยกทรง หากขาดน้ำในระหว่างที่ผลกำลังเจริญเติบโต อาจทำให้การเจริญเติบโตของผลหยุดชะงัก และผลแตก คุณภาพของผลผลิตต่ำกว่ามาตรฐานการส่งออกได้ ดังนั้นการมีแหล่งน้ำที่เพียงพอตลอดทั้งปีก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ หากเกษตรกรมีการขุดลอกร่องน้ำให้เป็นประจำ เพื่อเพิ่มปริมาณในการกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งนี้ต่อเกษตรกรได้



กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง ลุยสร้างการรับรู้ชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี

โดย torzkrub - กรกฎาคม 10, 2023



ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ช่วงฤดูฝนของประเทศไทย (กรกฎาคม – สิงหาคม 2566) เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรทั่วประเทศ หมั่นสำรวจแปลงปลูก กำจัดศัตรูพืช และบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรของตนเอง เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ที่อาจส่งผลทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังพร้อมแจ้งสถานการณ์ให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติดูแลแปลงปลูก บำรุงต้นพันธุ์ บริหารจัดการน้ำ และเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งได้มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อร่วมกันบริหารจัดการ เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งหากเกษตรกรต้องการข้อมูลคำแนะนำ หรือจะติดตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร หรือสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอใกล้บ้านท่าน

สำหรับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวน้ำหอม และผู้ประกอบการส่งออกมะพร้าวน้ำหอมในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้คำแนะนำ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในเรื่องสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง และการรับมือปัญหาอย่างเร่งด่วน ด้วยมะพร้าวน้ำหอมคือ 1 ในพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ มีแหล่งผลิตและส่งออกมากที่สุดอยู่ในอำเภอดำเนินสะดวก อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี รวมกว่า 89,000 ไร่ โดยมีประเทศจีนเป็นคู่ค้าสำคัญรายใหญ่ มีความต้องการรับซื้อผลผลิตมากถึง

70% อีกทั้งมะพร้าว น้ำหอมของไทยนั้น มีความหอมหวาน รสชาติดี เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในจีน การรักษาคุณภาพของสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน เกษตรกรจึงต้องระมัดระวังในเรื่องอุณหภูมิที่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมกับความต้องการของมะพร้าว น้ำหอมอยู่ที่ 27 องศาเซลเซียส และหากอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 34 องศาเซลเซียส ติดต่อกันจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของจั่นมะพร้าว ผสมไม่ติดหรือหลุดร่วงได้ง่าย เกษตรกรจึงควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 2 วันต่อครั้ง โดยอาจใช้วิธีให้น้ำในร่องสวนชั้นมารด หรือการพ่นสปริงเกอร์ หรือละอองฝอยเพื่อลดอุณหภูมิของดินและเพิ่มความชื้นในแปลง และแม้วิธีการปลูกมะพร้าวจะมีการยกร่อง

ทั้งนี้ หากขาดน้ำในระหว่างที่ผลกำลังเจริญเติบโต อาจทำให้การเจริญเติบโตของผลหยุดชะงัก และผลแตกคุณภาพของผลผลิตต่ำกว่ามาตรฐานการส่งออกได้ ดังนั้นการมีแหล่งน้ำที่เพียงพอตลอดทั้งปีก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ หากเกษตรกรมีการขุดลอกร่องน้ำให้เป็นประจำ เพื่อเพิ่มปริมาณในการกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งนี้ต่อเกษตรกรได้

กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง ลุยสร้างการรับรู้ ชาวสวนมะพร้าวอำเภอน้ำหอมราชบุรี

เผยแพร่: 10 ก.ค. 2566 10:58 | ปรับปรุง: 10 ก.ค. 2566 10:58 | โดย: ผู้จัดการออนไลน์



30



ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ช่วงฤดูฝนของประเทศไทย (กรกฎาคม-สิงหาคม 2566) เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรทั่วประเทศหมั่นสำรวจแปลงปลูก กำจัดศัตรูพืช และบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรของตนเอง เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ที่อาจส่งผลทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังพร้อมแจ้งสถานการณ์ให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติดูแลแปลงปลูก บำรุงต้นพันธุ์ บริหารจัดการน้ำ และเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งได้มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อร่วมกันบริหารจัดการ เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งหากเกษตรกรต้องการข้อมูล คำแนะนำ หรือจะติดตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร หรือสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอใกล้บ้านท่าน

สำหรับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวอำเภอน้ำหอม และผู้ประกอบการส่งออกมะพร้าวอำเภอน้ำหอมในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้คำแนะนำ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในเรื่องสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง

สลับแล้ง และการรับมือปัญหาอย่างเร่งด่วน ด้วยมะพร้าวน้ำหอมคือหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ มีแหล่งผลิตและส่งออกมากที่สุดอยู่ในอำเภอดำเนินสะดวก อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี รวมกว่า 89,000 ไร่ โดยมีประเทศจีนเป็นคู่ค้าสำคัญรายใหญ่ มีความต้องการรับซื้อผลผลิตมากถึง 70% อีกทั้งมะพร้าวน้ำหอมของไทยนั้นมีความหอมหวาน รสชาติดี เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในจีน การรักษาคุณภาพของสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวต่อว่า ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน เกษตรกรจึงต้องระมัดระวังในเรื่องอุณหภูมิที่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมต่อความต้องการของมะพร้าวน้ำหอมอยู่ที่ 27 องศาเซลเซียส และหากอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 34 องศาเซลเซียส ติดต่อกันจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของจั่นมะพร้าว ผสมไม่ติดหรือหลุดร่วงได้ง่าย เกษตรกรจึงควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 2 วันต่อครั้ง

โดยอาจใช้วิธีให้น้ำในร่องสวนชั้นมารด หรือการพ่นสปริงเกอร์ หรือละอองฝอยเพื่อลดอุณหภูมิของดินและเพิ่มความชื้นในแปลง และแม้วิธีการปลูกมะพร้าวจะมีการยกร่อง หากขาดน้ำในระหว่างที่ผลกำลังเจริญเติบโต อาจทำให้การเจริญเติบโตของผลหยุดชะงัก และผลแตก คุณภาพของผลผลิตต่ำกว่ามาตรฐานการส่งออกได้ ดังนั้น การมีแหล่งน้ำที่เพียงพอตลอดทั้งปีก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ หากเกษตรกรมีการขุดลอกร่องน้ำให้เป็นประจำ เพื่อเพิ่มปริมาณในการกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งนี้ต่อเกษตรกรได้



ศูนย์รวมความรู้เกษตร

on Sunday



กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้างเดือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง ลุยสร้างการรับรู้
ชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี





เกษตรกรก้าวไกลไปด้วยกัน

on Sunday



กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเดือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง ลุยสร้างการรับรู้ ชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ช่วงฤดูฝนของประเทศไทย (กรกฎาคม - สิงหาคม 2566) เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งเดือนให้เกษตรกรทั่วประเทศ หมั่นสำรวจแปลงปลูก กำจัดศัตรูพืช และบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรของตนเอง เพื่อป้องกัน ผลผลิตเสียหาย

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ฝ... [See more](#)





เสิร์ฟจากฟาร์ม

on Sunday



กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง ลุยสร้างการรับรู้ ชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี

ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ช่วงฤดูฝนของประเทศไทย (กรกฎาคม - สิงหาคม 2566) เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรทั่วประเทศ หมั่นสำรวจแปลงปลูก กำจัดศัตรูพืช และบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรของตนเอง เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานกา... [See more](#)





เกษตรกรก้าวหน้า
on Monday



กลก.เตี๊อหะ "ชาวสวนมะพร้าวน้ำหอม" เตรียมรับมือฝนทิ้งช่วงสลับแล้ง

เกษตรกร

#มะพร้าวน้ำหอม พืชอีกชนิดที่เกษตรกรต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวน อาจส่งผลให้ผลผลิตเกิดความเสียหายได้ โดยเฉพาะช่วงนี้ (กรกฎาคม-สิงหาคม 2566) ซึ่งเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงสลับแล้ง

🍷 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ออกมาแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ โดยเฉพาะชาวสวนมะพร้าว น้ำหอม และผู้ประกอบการส่งออกมะพร้าว น้ำหอม ในอำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตและส่งออกมากที่สุดในประเทศ รวมกว่า 89,000 ไร่

🟢 [คุณครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร... See more](#)

ชุมชนบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร-อนุรักษ์



**ชุมชนบางใบไม้
จ.สุราษฎร์ธานี
ต้นแบบ >12
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร-อนุรักษ์**



สก๊อปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

กรมส่งเสริมการเกษตร ชุมชนบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร-อนุรักษ์ พร้อมการันตี สวนลุงสงค์ เป็นผู้นำการแปรรูปมะพร้าวหลากหลายชนิด เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า สามารถกระจายเม็ดเงินสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

นายพีพีศน์ อุ่นจิตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ชุมชนบางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนที่โดดเด่นเรื่องการแปรรูปมะพร้าว การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงอนุรักษ์ โดยมีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิง



อนุรักษ์ตำบลบางใบไม้ ในปี 2559 ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนมะพร้าวและการทำเกษตรสืบทอดจากรบรรพบุรุษ วิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นเสน่ห์ที่โดดเด่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยการท่องเที่ยวของกลุ่มชาวบ้านได้ใช้เรือที่มีอยู่เดิมจากการทำประมงและใช้สัญจรทางน้ำ มาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการท่องเที่ยวทางเรือปัจจุบัน ในกลุ่มมีเรือไว้บริการนักท่องเที่ยวประมาณ 10 ลำ มีโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยว 7 หลัง และเรือแต่ละลำจะโดยสารนักท่องเที่ยวไม่เกิน 10 คน พร้อมเสื้อชูชีพ เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว ภายในชุมชนยังโดดเด่นเรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเช่นสวนลุงสงค์ หรือนายสมประสงค์ ศรีเทพ เจ้าของสวนมะพร้าว ที่เป็นเกษตรกรตัวอย่างของการนำผลผลิตจากชุมชนมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า จากเดิมเคยขายเฉพาะลูกมะพร้าวได้ผลละ 10-15 บาท แต่เมื่อนำมาทำสบู่ สามารถขายได้ก้อนละหลายสิบบาท หรือนำมาทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ราคาขวดละหลายร้อยบาท หรือหากนักท่องเที่ยวอยากนั่งเรือ



ชมคลองแล้วขึ้นไปดูสวนลุงสงค์ ไปซื้อสินค้าที่ผลิตจากมะพร้าว ก็ทำให้ทั้งคนขับเรือและคนผลิตสินค้ามีรายได้ถือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งนี้สวนลุงสงค์ เป็นแหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและการแปรรูปให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจมาศึกษาดูงานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ สามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดี

ด้านนายศุภชาติ ศรีเทพ บุตรชายของลุงสงค์ และเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวนระดับจังหวัด กล่าวว่า เนื่องจากมะพร้าวมีราคาผันผวน และรายได้จากการขายมะพร้าวเป็นลูกไม่เพียงพอจึงคิดสร้างมูลค่าด้วยการแปรรูปทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จากนั้นก็เน้นกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อการันตีคุณภาพของกระบวนการผลิตและผลลัพธ์ ทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/ภูมิภาค - การเมืองท้องถิ่น

วันที่: อังคาร 11 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 74

ฉบับที่: 25110

หน้า: 1(ขวา), 12

Col.Inch: 68.18

Ad Value: 71,589

PRValue (x3): 214,767

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สก๊อปพิเศษ: ชุมชนบางไผ่ไม่จ.สุราษฎร์ธานี ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิง...

(Organic Thailand) มาตรฐาน GAP มาตรฐานฮาลาลเพื่อการส่งออก จนได้รางวัลมากมายเช่น เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวนระดับจังหวัด และแพทย์แผนไทยสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานที่แสดงเจตนาารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน เช่น มาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นต์ (carbon footprint)

นอกจากนี้ ยังเป็นแกนนำทางความคิดในการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนคนในบาง ในการสร้างโอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระจายรายได้ให้ชาวชุมชนของ 6 ตำบลในพื้นที่ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้สถานที่บ้านของตนเองเป็นจุดรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก พร้อมทั้งนำความรู้มาช่วยการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม ทำการแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาไม่ขาดสาย ซึ่งมีทั้ง นักเรียน นักศึกษากลุ่มศึกษาดูงานองค์กร และนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดทั่วประเทศและต่างประเทศ



สตูล เปิดจุดเช็กอินใหม่ 'สวนวาสนาดี' ศูนย์รวมทุเรียนพื้นเมืองโบราณ 100 สายพันธุ์



รายงานพิเศษ

๑ จันทนา กุริกัน

สตูล

ที่บ้านสวนวาสนาดี หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล ที่นี่ดูผิวเผินก็คล้ายๆ สวนผลไม้ทั่วไป แต่!!ที่นี่ได้ถูกขึ้นชื่อว่าสวนทุเรียนแดนจพพรรณ เพราะเป็นส่วนที่มีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์บนพื้นที่ 5 ไร่ โดยเฉพาะสายพันธุ์หายโง่งทุเรียนพื้นเมืองโบราณอายุไม่น้อยกว่า 100 ปีมีมากถึง 93 ต้น



โดยทุเรียนแต่ละต้นต่างมีชื่อเรียกที่ต่างกันไปตามรูปลักษณะอย่าง พันธุ์ไอ้ตุต รูปทรงเหมือนกัน เปลือกบาง พูชัดเจน, พันธุ์ไอ้เขี้ยว เปลือกเขี้ยวเข้ม เนื้อหวานคล้ายใบเตยเป็นที่นิยมมีออเดอร์จองทุกปีจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 60 บาท, พันธุ์ขี้มัน มีเนื้อเหลืองสวยพิเศษ, ความพิเศษของทุเรียนโบราณนี้จะทานได้ต่อเมื่อหั่นจากตนเอง เพราะนั้นหมายถึงผลสุกพร้อมรับประทานได้ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีผลไม้ประเภททุเรียนหมอนทอง, ลองกอง สะตอ มังคุดและจำปาตะ ปลูกผสมผสานไปพร้อมกันด้วย

นายธนทรัพย์ ทรัพย์เฟื่องฟู อายุ 42 ปี เกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ พร้อมภรรยาคุณวาสนา คงปรีชา (อดีตคุณครู และไกด์นำเที่ยว) ก่อนจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว โดยเห็นช่องทางหลังพบว่าทุเรียน 1 ต้นทำเงินได้ถึง



15,000 บาท หากมีมากนั้นหมายถึงรายได้ และอรรถภาพทางเวลาจึงช่วยกันดูแลสวนทุเรียนโดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองโบราณนี้หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวให้คนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวผลไม้ ได้เข้ามาทานกันถึงสวน พร้อมขายแพ็คเกจทานไม่อั้น พร้อมอาหารเที่ยง 1 มื้อและถือกลับบ้านได้ในราคาชาวสวนนี่คือเป้าหมายที่เตรียมวางไว้หลังได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่สั่ง

จองเข้ามาเนื่องจากชื่นชอบการท่องเที่ยวทุเรียนพื้นเมืองโบราณ เพราะปลอดภัย โดยทางสวนจะนำไปแกะวางขายในตลาดชุมชนจนเป็นที่ยอมรับและขึ้นชื่อ

นอกจากนี้ได้เปิดเผยว่า สวนผลไม้เป็นของตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เนื่องจากเป็นส่วนทุเรียนพื้นบ้านโบราณ ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความหลากหลายทางสายพันธุ์แบ่งแยกตามรูปลักษณะรสชาติ สีเนื้อ สร้างเสน่ห์ให้ลูกค้าที่รับประทานได้มาก เพราะทุกครั้งก็นำไปขายตามท้องตลาดจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวจะได้ชิมทุเรียน 100 ต้น ก็ร้อยลูก/ร้อยเนื้อ/ร้อยรสชาติแล้วแต่ความชื่นชอบ และ 2 คืออยากอนุรักษ์พันธุ์พื้นเมืองที่กำลังหายไปเพราะพันธุ์เศรษฐกิจอย่างหมอนทองเยอะล้น

ตลาดของพวกเขาหากินอยาก และนี่คือโอกาสของเราจึงอยากจะต่อยอดที่ปฎิบัติขายปลีกไว้ให้ ทุกคนได้มาเที่ยวอนาคตต่อไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เข้ามาชิมทุเรียนพื้นเมืองที่หาทานยากและพัก เที่ยว



นางปริดา นิลมาตย์ เกษตรอำเภอละงู กล่าวว่า สวนนี้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติปลูกนานหลายสิบปี เป็นธรรมชาติจริงๆ ปลอดภัย มีทุเรียนมากมาย และส่งเสริมการปลูกแทนที่ตายไปเพราะภัยธรรมชาติ พยายามผลักดันเกิดการท่องเที่ยว โดยทางท้องถิ่นอย่าง อบต.น้ำผุด ทำเส้นทางคมนาคม เดินทางได้สะดวก ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกันผลักดันมาตรฐาน GAP และตั้งเป็นศูนย์รวมผลไม้เครือข่ายตำบลน้ำผุดในการคัดแยกทุเรียน ลองกอง เงาะ ผลไม้ในจุดนี้ด้วย

อินทรี" ณ แปลงใหญ่ข้าวบ้านกล้วย ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์

10 ก.ค. 2566  Views 106



วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ แปลงใหญ่ข้าวบ้านกล้วย? ตำบลศรีสุข? อำเภอศรีณรงค์ นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ เนตรพระ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ นายพิชัย ทองพันธ์ เกษตรอำเภอศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาดำนาข้าวอินทรี” ? เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคและผู้สนใจได้เห็นถึงกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร เป็นการสร้างความมั่นใจในสินค้าและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทางแพลตฟอร์มตลาดของดีเมืองสุรินทร์ Surinbest.com โดยมี นายพิจิตร บุญกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และนายอำเภอศรีณรงค์ได้ร่วมชม และร่วมลงมือปฏิบัติการปลูกข้าวของกลุ่ม ตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะกล้าตามนวัตกรรมของหน่วยงานการผลิต ร่วมดำนาโดยใช้รถดำนา และการดำนาด้วยมือแบบโบราณในแปลงนาของกลุ่ม และมีนางจอมศรี เทพสุวรรณ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ฯ เป็นผู้บรรยายรวมทั้งสาธิตการดำนาข้าวอินทรีย์ในครั้งนี้ด้วย